

## Liên đoàn Bách Việt, Hội đồng Đạo Việt Nam, kỷ niệm 10 năm thành lập

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Bình

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 30 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 05:13

---

Hội này có 12 liên đoàn HĐVN với hàng ngàn đoàn sinh sinh hoạt hàng tuần tại đài tại Santa Clara, San Jose đến Milpitas.

Công viên Wild Woods Park nằm khu vực sâu bên trong thành phố kính Saratoga, đồi núi Santa Cruz hôm nay rậm rạp nhàn nhàn với nhàn nhàn tà áo dài Việt Nam, các bộ đồ ngụy trang hệt ngụy trang. Bước qua cây cầu gỗ dài ngang con suối, khoanh sân cỏ hiên ra, nằm im lặng dưới nhàn nhàn tầng cây Maple sẫm màu vàng; nhàn nhàn chi chít lá mát dịu dịu lên đồi theo con đường trong công viên.

Mọi người đang bận rộn chuần bện. Một chiếc công cụ ngụy trang gỗ được dùng lên theo kỹ thuật nút dây của hội đồng đạo; trên cột cao căng 10 dây cầu năm màu: Tím, Đỏ, Huy hoàng, Xanh Lá, Vàng là năm màu khăn quàng của 5 ngành Hội đồng đạo VN. Bước qua công cụ là chiếc cầu bện tre dài 18 ft, nhàn nhàn ngang con suối nhàn nhàn vào vòm, ở đó, bên kia chiếc cầu, người ta có thể thấy một căn nhà lá 3 gian.

Trong các sinh hoạt sinh động, nhiều màu sắc của công đạo VN tại Bộ Cali ngoài các hội đồng hội đồng, hội cầu quân nhân, còn có nhiều đoàn thể có các sinh hoạt dành cho các thanh thiếu niên Việt Nam; trong đó có các đoàn Thanh Sinh Công cụ giáo hội Công Giáo, Gia Đình Phật tử thu thập giáo hội Phật Giáo, và các đoàn Hội đồng đạo Việt Nam. Các đoàn HĐVN tại San Jose bắt đầu từ năm nhàn nhàn năm đầu của thập niên 80. Hội này có 12 liên đoàn HĐVN với hàng ngàn đoàn sinh sinh hoạt hàng tuần tại đài tại Santa Clara, San Jose đến Milpitas. Trong số đó liên đoàn mang tên Bách Việt.

Vào lúc 10:30 am ngày Chúa Nhật 23/09/2012 tại Wild Woods Park, Saratoga; Lễ Bách Việt đã cầu hành kỷ niệm 10 năm thành lập. Hội diễn trong buổi lễ có khoanh hội 100 người với có các huynh trưởng các liên đoàn HĐ tại địa phương, quan khách và phụ huynh. Trong số đó người ta nhận thấy có cô Loan Lưu đi diễn Girl Scout, Tr. Trưởng Kỵ Anh BSA, Thanh đoàn Crew 357 HĐHK, Trưởng Tôn Thất Cảnh, người huynh trưởng cao niên nhất 87 tuổi, Tr. Nguyễn Đình Tuấn (80) Tiên chủ của Làng Bách Hội HĐ Trưởng Niên Bộ Cali, Tr. Lê Quang Tuấn Chủ tịch Hội đồng HĐVN Santa Clara, Tr. Bernard Nguyễn Trưởng làng Bách Hội San Jose, các Tr. Lê Xuân Sang LĐ Trưởng Giang, Tr. Trưởng Đức Di, Tr. Phạm Văn LĐ Hoa, Tr. Hội Đức Tiến, Tr. Tân Ngô, Tr. Nguyễn Thanh Ngoan LĐ Âu Lạc, các Tr. thu thập Làng Bách Hội/HĐTN: Tr. Bùi Công Thành, Tr. Nguyễn Trung Thành, Tr. Nguyễn Văn Hiệt, Tr. Đức Nguyễn, Tr. Nguyễn Minh, Tr. Mẹ Đạo LĐ Rừng Đông...và các Tr. Tăng Thành Linh và các Trưởng trong LĐ Bách Việt, các HĐS, phụ huynh ...v.v. Trong hàng quan khách thân hữu có GS Phạm Huy Khuê

Võ đạo Hùng Vương, Ông Phan Nguyễn Hữu Trí AVVA San Jose, Ông Cang Đạo Phó HP/AVVA, Ông Trần Đình Mạnh AVVA và nhiều cựu chiến binh trong hội, và các quan trọng thông báo chí: Đài SBTN, Truyền Hình VN, Việt Today.

Lễ chào mừng khai mạc diễn ra lúc 10:45 am do 4 em HDS ngành Thiểu nhi trách nhiệm đi đầu khi có ca thiểu nhi Andrew Trần. Bài quốc ca HK do thanh niên Daniel Hoàng trình bày với tiếng đàn Mandoline của nhạc sĩ Trần Đình Mạnh. Sau lễ chào mừng, chủ Liên Đoàn Truyền Quý Bình khi lên 10 tiếng trống báo hiệu cho 10 năm hoạt động. Sau đó chủ lễ chào mừng quan khách, các huynh trưởng, và các ban hội đồng đạo hiện diện. Chủ phát biểu: "...Mười năm không dài đối với cuộc sống, nhưng 10 năm đối với sinh hoạt của liên đoàn là một đoàn thể đánh dấu sự trưởng thành, là sự tiếp nối những sinh hoạt của các huynh trưởng khai sáng ra phong trào HĐVN..." Chủ lễ 10 năm sinh hoạt, sau cùng chủ nói với các đoàn sinh "Tiếp nối những dòng nước không ngừng là các anh chị hôm nay đây! Chúng mong các anh chị là trông thấy các em vui vẻ, mạnh mẽ mang trái tim tràn trề nhiệt huyết phục vụ tha nhân hay chí ít cũng là một người Trung nghĩa Trong sạch. Giữ gìn đức độ bấy nhiêu là em đã thành công trên bước đường đời. Mong rằng những năm tháng dài trong hội đồng đạo cùng với LĐ Bách Việt sẽ là hành trang cho em tung cánh Đập băng và tiếp tục lại xán lạn. Chúc em thành công."

Tiếp nối chương trình là ca sĩ Diễm Linh trình bày nhạc phẩm Tiếng Nụ cười Tôi, và đoàn lân VoViNam biểu diễn với 3 con lân chào mừng khai mạc buổi lễ. Tiếp tục sau đó là phần phát biểu của Tr. Lê Quang Tuấn, đại diện Hội Đồng Trung ương HĐVN, đại diện cho Hội HĐVN tại Santa Clara chúc mừng; Tr. Nguyễn Đình Tuấn, Làng Bách Họp Bình Cali, chào mừng và tặng quà lưu niệm đánh dấu 10 năm.

Một đại diện của liên đoàn sẽ là các thành viên hơn 80 năm phong trào HĐVN, và sẽ hình thành HĐVN tại hội ngộ. BTC cũng giới thiệu những hình ảnh của 80 năm HĐVN, và 10 năm sinh hoạt của LĐ Bách Việt.



Bên đầu cho phần văn nghệ chào mừng, đoàn múa của các Thanh niên, tráng niên với vũ khúc Khúc Hát Ân Tình, với những chiếc áo dài màu tím đính bông mai vàng và các chiếc nón lá VN làm cho sân khấu sinh động hơn, mang những ta với quê hương với tiếng hát, chiếc áo dài, nón lá... Đó cũng là chủ đề của sinh hoạt hội đồng đạo của LĐ Bách Việt "Hội cái mồi và giữ gìn nét đẹp quê hương"

## Liên đoàn Bách Việt, Hội đồng Đạo Việt Nam, kỷ niệm 10 năm thành lập

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Bình

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 30 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 05:13

---

Tiếp theo chương trình văn nghệ là phần trình diễn của thanh đoàn Crew 357HĐHK với các nhũc phẩm sôi động, vui tươi thu hút mắt sđu khách đđn tham đđ.

Phần cuối của chương trình là hội đồng đđn quan khách thăm viếng khu vực triđn lãm với các hình ảnh sinh hoạt của HĐVN từ năm 1930 đđn 2012. Hội đồng hình ảnh của các huynh trưởng khai sáng. Tr. Trưởng Văn Khđc (quá cđ) khai sáng phong trào, Tr. Nguyễn Văn Thđ (quá cđ) với hội trưởng HĐVN năm 1975, Tr. Võ Thành Minh, mặt tiếp sĩ của HĐVN (mặt năm 1968), các hình ảnh sinh hoạt của các đoàn HĐ từ Hà Nội, Hội phòng, Huế, Sài Gòn...v.v. Hội đồng tài liệu biên tập Việt dùng đđ huđn luyđn huynh trưởng, đđi trưởng, phđđng pháp sinh hoạt, hội đồng bài ca hội đồng đđo...v.v.

Bên cạnh hình ảnh, sách báo, trong khu vực sinh hoạt còn có hội đồng căn lđu bày bán các thực ăn tiêu biđu cho 3 miền VN: Phđ Bđc, Bún Huế, Bánh Xèo, Chè, Bún...và có các chđ, các em thiđu nđ trong bộ áo dài đđ màu sđc lđ lđđt qua lđi nhđ “Hđ Đđp Xuyên Hoa” tđo thêm màu sđc vui tươi, nhđ nhđp của ngày hội chđ. Đđc biđt căn nhà lá bên cạnh chiđc cđu khđ với căn nhà 3 gian có bđ ván ngđa, bàn thđ gia tiên, cây chuđi, lu nđđc, con gà đđp trưởng, chiđc giđ câu...Mđt huynh trưởng cho biđt “Nhà của VN cđt bên sông, cạnh giđng suđi thđđng có chiđc cđu khđ bđt qua...Bđđc qua cđng nhà, phđi qua cđu trưởng khi vào nhà.” Anh cho biđt thêm “Hội đồng viđc nđy tđi VN không quan trưởng, hội đồng đđy các em có thđ nhìn thđy đđđc hình ảnh của quê hđđng.” Và đó cũng là đđđng hđđng sinh hoạt của LĐ Bách Việt. Giđ gìn và phát huy tinh thđn Việt trong cuộc sống mới. Quan khách đđđc thđđng thđc nhđng món ăn Việt Nam, nhìn thđy hình ảnh VN. Hội chđp hình kỷ niệm.

Buđi lđ kéo dài với hội đồng sinh hoạt trò chđi, bóng chuyđn, đđi cđu tuđt, xích đu...v.v. Cũng trong đđp này liên đoàn có phát hành đđc san kỷ niệm 10 năm.

Tđđng cũng nên biđt thêm, liên đoàn Bách Việt có 5 đoàn: đđu đoàn nam Lđc Long Quân, đđu đoàn nữ Âu Cđ, Thiđu đoàn nữ Nhđ Trưởng, Thiđu đoàn nam Quang Trung, Thanh đoàn Trưởng Quđc Tuđn. Hội đồng đoàn nđy mang tên các anh hùng anh thđ nđđc Việt, nhđc nhđ các đoàn sinh biđt đđđc nguđn gđc của mình, và hđc theo gđđng sáng của tiđn nhân. LĐ Bách Việt thành lđp vào ngày 17/9/2002.

Buđi sinh hoạt chđm đđt lúc 4:00pm cùng ngày.